



ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย (อัคคีภัย)

เนื่องด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ได้มีการประชุม ในวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับความเดือดร้อนที่ได้มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน ๑ ราย กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย (อัคคีภัย) เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๔๐ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย เลขที่ ๓๙/๑๒๕ (บ้านพักอาศัย)-หมู่ที่-๒ ตำบลศาลายา-อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ของนายวรวิทย์ ประวิโพธิ์ ทำให้ภายในห้องพักอาศัยเสียหาย จำนวน ๑ หลัง จึงยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือต่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา คณะกรรมการฯ มีมติพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

๑. ช่วยเหลือเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริง จึงมีมติพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. ค่าเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับความเสียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ อีก หรือมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพ กรณีไม่มีเครื่องนุ่งห่มในการดำรงชีพขณะเกิดภัย จึงมีมติพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ค่าเครื่องนอนที่สูญหายหรือได้รับความเสียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ อีกเท่าที่จ่ายจริง ซึ่งในบ้านพักอาศัยดังกล่าวเสียหาย ๑ ห้อง และมีผู้พักอาศัย ๑ คน จึงมีมติพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ หากไม่มีผู้ใดโต้แย้งหรือคัดค้าน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จะได้ดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น